



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองป่าก่อ

ฉบับที่ 6 / มีนาคม





วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานภายในองค์กร และมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและแนวทางปฏิบัติงานภายในองค์กร ในส่วนงานของแต่ละกอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล นายอำเภอดอยหลวง เป็นเกียรติร่วมโครงการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่จิตอาสาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เข้าร่วมโครงการ พร้อม ลงพื้นที่ทำแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2



วันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ มอบหมายให้นายไมตรี ปงอ้อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10



วันที่ 14 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นางสาวสุดา ปฎิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำโคมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ มอบหมายให้ นายอานนท์ แสนแพทย์ เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำโดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและประชาชน ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปีกรงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 22 มีนาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เพื่อพิจารณา
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองดีการ
 บริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เชียงราย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
 หมู่ที่ 9 ราย นายอินคำ อุ่นคำ



วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นางสาวสุดา ปฎิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จัดโครงการคนสามวัย ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินโครงการแสดงผลงานวิชาการของเด็กปฐมวัยและมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย